

VinaCapital Ventures chọn cựu phó hiệu trưởng Đức làm chủ tịch hội đồng cố vấn

VinaCapital Ventures, một bộ phận đầu tư công nghệ của VinaCapital, đã tuyên bố tại TP HCM hôm nay rằng Philipp Roesler, cựu Phó hiệu trưởng Đức, đã được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng cố vấn.

Với tư cách là chủ tịch Hội đồng tư vấn, Roesler sẽ cung cấp tư vấn cho cả VinaCapital Ventures và các nhà đầu tư. Don Lam, đồng sáng lập của VinaCapital, cho biết trong tuyên bố: Kinh nghiệm và quan điểm của Philipp Philipp rất độc đáo. Ông đã phục vụ trong cả khu vực công và tư nhân; như một bác sĩ và một nhà lập pháp; với các công ty lớn được thành lập và các công ty khởi nghiệp nhỏ. Ở châu Âu, anh là cầu nối giữa các công ty khởi nghiệp Đức và Thung lũng Silicon, và giờ anh sẽ đóng vai trò này và các vai trò khác cho các công ty khởi nghiệp tại Việt Nam. Tôi rất vui vì anh ấy đã chọn làm việc với chúng tôi và những người đầu tư của chúng tôi trong khả năng này.

Tuyên bố dẫn lời Roesler cho biết, Vina VinaCapital là một trong những nhà đầu tư mạo hiểm thành công và lâu đời nhất tại Việt Nam, và tôi rất vui khi được làm việc với Don và nhóm làm chủ tịch hội đồng cố vấn. "Kể từ khi rời khỏi chính phủ Đức và Diễn đàn kinh tế thế giới, tôi đã rất muốn áp dụng những kinh nghiệm đa dạng mà tôi có được trong nhiều năm và, nếu có thể, hãy làm như vậy ở đất nước tôi sinh ra, và cơ hội này cho phép tôi làm điều đó một cách chính xác. Việt Nam được ban phước với năng lượng và tài năng không lồ và tôi mong muốn được góp phần giúp các công ty khởi nghiệp Việt Nam nhận ra tiềm năng đầy đủ của họ."

Sinh ra ở tỉnh Sóc Trăng và được một gia đình người Đức nhận nuôi khi mới 9 tháng tuổi, bác sĩ phẫu thuật tim mạch bằng cách đào tạo đã trở thành bộ trưởng liên bang gốc Á đầu tiên của Đức vào năm 2009 khi ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Năm 2011, ông trở thành Phó hiệu trưởng và Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ.

Ông là người quản lý của Gründerfonds công nghệ cao, một quan hệ đối tác công tư đã đầu tư gần 3 tỷ euro và ra mắt thành công hơn 500 công ty công nghệ cao. Ông cũng từng là cố vấn cho Founder Founder Fund, một quỹ công nghệ có trụ sở tại Hoa Kỳ được biết đến với việc tham gia vào các công ty như Space X, Uber, PayPal và Palantir.

Sau đó, ông gia nhập ban quản lý của Diễn đàn kinh tế thế giới ở Thụy Sĩ và từng là Giám đốc điều hành của HCCF, một tổ chức từ thiện có trụ sở tại New York.